



ประกาศจังหวัดยโสธร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร

ตามประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร นั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ได้เสร็จสิ้นแล้ว
จังหวัดยโสธรจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้

ก. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เรียงตามเลขประจำตัวสอบ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑)

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน/เดือน/ปี/เวลา	สมรรถนะและวิธีการประเมิน	คะแนนเต็ม	สถานที่สอบ
วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.	- รายงานตัวและตรวจสอบหลักฐานที่ใช้แสดงตน (หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่า ไม่ประสงค์จะเข้ารับการสัมภาษณ์และจะถูกตัดสิทธิ ในการสอบครั้งนี้	๑๐๐	ห้องประชุม ยศสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลาง จังหวัดยโสธร
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป	- สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรม ที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกในการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม		จังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

/ค. ระเบียบ...

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

๒. ให้ผู้เข้ารับการประเมินไปถึง ณ สถานที่ในการประเมินและรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา ที่กำหนด

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม หรือตามปกติของศาสนา คือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกงทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามใส่กระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด)

๔. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้ารับการประเมิน ประกอบด้วย

๔.๑ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และภาพใบหน้าที่ชัดเจน

๔.๒ บัตรประจำตัวสอบ ที่ระบุ ชื่อ - สกุล ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้เข้าสอบจะต้องมีหลักฐานตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ เพื่อแสดงตัวเข้ารับการประเมิน หากมีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีแต่ไม่ชัดเจน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๕. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ โดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการประเมิน

๖. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

๗. ขณะที่รอเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินนั้นรอในบริเวณที่จัดให้ ห้ามใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ห้ามพูดคุยเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายอื่น และพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน

๘. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๙. เมื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายอื่นที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายอื่นที่อยู่ระหว่างประเมิน

๑๐. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินและหรือคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ อาจพิจารณาสั่งให้ยุติการสอบ หรือสั่งงดการให้คะแนน ทั้งนี้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการสอบ ให้ถือเป็นที่สุด

๑๑. การตัดสินใจ และวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะ ในครั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ และการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ ให้ถือเป็นที่สุด



ง. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี

จังหวัดยโสธรจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดยโสธร โดยเรียงลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ www.yasothon.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วิวัฒน์

(นายวิวัฒน์ เถระวัลย์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

วิวัฒน์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑

ตามประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นาย วิศวรรช บัญญาเนียร
๒	๐๐๒	นางสาว ณัฐธิดา เกียรติจรุงพันธ์
๓	๐๐๔	นางสาว ชญานภัส หันชะนา
๔	๐๐๖	นางสาว วันทนา โสมณวัฒน์
๕	๐๑๑	นางสาว ฑิฆัมพร พลไชย
๖	๐๑๒	นางสาว วรัญญา สุเทพ
๗	๐๑๕	นางสาว ศรินทิพย์ ผิวอ่อน
๘	๐๑๙	นางสาว ปริญาภรณ์ เวชกามา
๙	๐๒๒	นางสาว ธิรดา แก้วใส
๑๐	๐๒๓	นางสาว ศรุดา พัฒนะภูรินท์